



ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน - ตำบล  
ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในราชการ

เรียน กระทรวง ทบวง กรม ผู้ว่า CEO และจังหวัดเทียบเคียง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๖๗  
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๕
๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๗๔  
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๗

เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๐ เมษายน ๒๕๒๕) เรื่อง ขอให้หน่วยราชการ  
ช่วยเหลือหรือสั่งจ้างทำหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน - ตำบล และมีมติ  
(๒๖ เมษายน ๒๕๓๗) เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบาลสนับสนุนสั่งซื้อ  
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากกลุ่มสตรีตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท ความละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

กระทรวงการคลังขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ยกเลิก  
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และให้ความเห็นชอบหลักการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
ในหมู่บ้าน - ตำบล ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในราชการ ดังนี้

“ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างทำ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
ในหมู่บ้าน ตำบล ให้ดำเนินการได้โดยวิธีกรณีพิเศษตามระเบียบพัสดุ ที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ  
ทั้งนี้ กลุ่มอาชีพที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิพิเศษต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๑. เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพื้นที่นั้น ๆ รวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป  
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน
๒. มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการทำกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งมีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

๓. สมาชิกของกลุ่มต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะพัฒนา ศักยภาพในการผลิตในงานที่รับมาทำ และงานที่รับมาทำนั้นต้องดำเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม

๔. มีการรับรองการดำเนินงานของกลุ่ม หรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงาน ภาครัฐ ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น”

กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเดิม) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงบประมาณ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า

๑. ควรจัดให้มีหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการประสานงานและเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อ กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ขาย

๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการจัดซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน - ตำบล เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชนบท มีอาชีพและมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้

และกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการ พิจารณาลิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ควรได้พิจารณากำหนดระเบียบในการควบคุมหรือ พิจารณาติดตาม เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานหรือทบทวนการให้สิทธิพิเศษให้ชัดเจนในทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมให้การให้สิทธิพิเศษเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรีที่จะสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดรายได้แก่กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน - ตำบล อย่างแท้จริงและทั่วถึง

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ยกเลิกมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๕ เรื่อง ขอให้หน่วยราชการช่วยเหลือหรือสั่งจ้างทำหรือสั่ง ซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน - ตำบล และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบาลสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากกลุ่มสตรี ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท และเห็นชอบหลักการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มสตรีกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน - ตำบล ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในราชการ ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัญยะวลิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

14 ก.พ. 2546

สำนักบริหารงานสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖